



TUẦN BÁO PHÁT TRIỂN ĐIỂN NĂNG

Điện thư : aphancao@videotron.ca
WEB: WWW.VOVI.ORG

Số 400

ngày 09 tháng 03 năm 2003

Tờ báo hằng tuần ĐIỂN KHÍ PHÂN GIẢI dành riêng phục vụ bạn đạo thực hành Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp

Thanh Tịnh

*Dốc lòng tu tiến hồi thanh tịnh
Tỉnh thức chơn hồn tự giác minh
Tiến hóa rõ rệt chuyển tiến hình
Khai minh đời đạo tự mình minh*

Kính bái,

Vĩ Kiên

Mục Bé Tám từ 29/12/02 đến 04/01/03

Copyright 2003 by Lương Sĩ Hằng & VoVi Association of Canada. All rights reserved.

Thưa các bạn,

Mục Bé Tám, viết qua tâm KHÔNG, liên hệ với từ quang của Đại Bi, nó cũng là một liều thuốc trị tâm bệnh và giải tỏa uất khí của tim, gan và thận. Không nên cắt xén bất cứ giai đoạn nào, có Đạo Tâm thì sẽ hiểu chiều sâu của Mục Bé Tám. Ước mong các bạn thực hành đúng đắn, thì sẽ cảm thông chiều hướng phát triển của tâm linh.

Kính bái,

Bé Tám

Phần câu hỏi của Mục Bé Tám dành cho buổi sinh hoạt tại thiền đường

- 1) Sự tiến hoá vô cùng là sao?
- 2) Thanh quang chiếu bằng cách nào?
- 3) Luồng dẫn tim gan thận điều hoà có hữu ích gì không?
- 4) Làm sao điều hoà được luồng dẫn của tim gan thận không?
- 5) Bực bội tu không tiến thì phải làm sao?
- 6) Làm sao tâm thân được yên ổn?
- 7) Quý thương Trời có hữu ích gì không?

<p>1) Atlantic city, 29/12/2002 <i>Hỏi: Sự tiến hoá vô cùng là sao?</i></p> <p>Đáp: Thừa sự tiến hoá vô cùng là chỉ biết tới sự sáng lạng của thanh quang</p> <p>Kệ: <i>Thanh quang quang chiếu không biên giới Thế sự như gian chuyển ý lời Thanh tịnh qui hồi chơn giác thức Bình tâm tiến hoá chuyển từ hồi</i></p>	<p>2) Atlantic city, 30/12/2002 <i>Hỏi: Thanh quang quang chiếu bằng cách nào?</i></p> <p>Đáp: Thừa thanh quang quang chiếu bằng cách quân bình và thanh tịnh.</p> <p>Kệ: <i>Thanh quang quang chiếu khắp nơi nơi Cảm thức tâm can sống tuyệt vời Qui hội tình người khắp các nơi Thành tâm hướng thượng quý Trời ân ban</i></p>
<p>3) San Jose 31/12/2002 <i>Hỏi: Luồng điển tim gan thận điều hoà có hữu ích gì không?</i></p> <p>Đáp: Thừa luồng điển tim gan thận điều hoà rất an vui</p> <p>Kệ: <i>Luồng điển tim gan thận điều hoà Thuận ý Trời tiến hoá khắp nơi Khai triển tâm tư tiến hợp thời Gieo duyên tận độ khắp nơi nơi</i></p>	<p>4) San Jose 1/1/2003 <i>Hỏi: Làm sao điều hoà được luồng điển của tim gan thận không?</i></p> <p>Đáp: Thừa muốn điều hoà luồng điển của tim gan thận thì phải dẫn thân tự thực hành Pháp Luân Thường Chuyển thì sẽ có kết quả tốt.</p> <p>Kệ: <i>Pháp Luân Thường Chuyển huệ tâm khai Chuyển hoá tâm thân tự miệt mài Thay đổi chính mình duyên đạt thức Qui y Tam Bảo tự mình khai</i></p>
<p>5) San Jose, 2/1/2003 <i>Hỏi: Bực bội tu không tiến thì phải làm sao?</i></p> <p>Đáp: Thừa, bực bội tu không tiến thì phải tự giải uất khí bằng Pháp Luân Chiếu Minh</p> <p>Kệ: <i>Trần đầy uất khí tự giam thân Buông bỏ hướng thượng tiến hợp khuyh Trời Phật không buồn tâm tự đạt Hành thông khai triển thức muôn bề</i></p>	<p>6) San Jose, 3/1/2003 <i>Hỏi: Làm sao tâm thân được yên ổn?</i></p> <p>Đáp: Thừa muốn làm cho tâm thân được yên ổn thì phải thực hành chánh pháp sửa tâm và sửa thân thì mới được yên ổn</p> <p>Kệ: <i>Thành tâm tu sửa mình mới tiến Quý tướng Trời cao tránh cảnh phiền Tạo lập đường tu qui một mối Qui không thanh tịnh tự tâm hiền</i></p>
<p>7) San Jose, 4/1/2003 <i>Hỏi: Quý thương Trời có hữu ích gì không?</i></p> <p>Đáp: Thừa quý thương Trời rất hữu ích cho tâm lẫn thân</p> <p>Kệ: <i>Quý thương Trời vô cùng hữu ích Tứ đại giai không thâm tiến bước Khai triển vô cùng lợi ích chung Duyên Trời sống động quân bình tiến</i></p>	

THƯ TỪ LAI VĨNG

Ngày 2/17/03 5:25 AM,

Thầy ơi con biết tội mình quá lớn nhưng nếu vì con có tội mà không ai có thể giúp con được thì con phải biết làm sao, chẳng lẽ mọi người thấy chết mà không thể cứu cho chồng con lần nữa hay sao, anh ấy cũng là người tu mà vì thân nghiệp mà anh ấy phải chịu bệnh hoạn chớ có phải chúng con tu là ỷ lại các bạn đâu, vả lại các bạn có giúp thì giúp không có con đâu dám nghĩ gì, tự vì con nghĩ đời mình còn giúp được huống gì đạo, cho nên con mới nhờ vả đến mọi người, chớ còn tu thì nghiệp ai nấy trả, ai trả cho ai được. Có lẽ các bạn hiểu lầm con rồi, nếu không tin hãy đến số nhàsẽ thấy có người đang hấp hối, con không cần biện bạch cho mình, tu thì con hưởng chớ thầy chỉ dắt cho, chỉ con biết cái sai cái đúng mà thôi, chớ thầy không thể đi giùm cho con được, con tu con đắc, con xin lỗi thôi nếu không ai giúp được con thì thôi con cảm ơn .

NP

Tu là cõi phúc

Cuộc đời chỉ trách

Tu để sửa

Sao vững đường tu

Ai tu nấy đắc

Để nghiệp lu bù

Nhờ thầy dẫn dắt

Trả không kể siết

Con mới biết tu

Niệm Phật ráo riết

Nghiệp quả đang chờ

Mà cũng không xong

Trả cho hết kiếp

Cầu cứu long đong

Con xin khẩn nguyện

Không ai chịu cứu

Cho thầy khỏe luôn

Con đâu ỷ lại

Đừng có vấn vương

Chí quyết một lòng

Chuyện con bất hạnh

Từ bi sám hối

NP (Con xin lỗi thầy và các bạn, cảm ơn, Nam mô a di đà phật)

Thưa Thầy,

Con là NP, con đã làm phiền thầy rất nhiều nhưng đó chỉ là việc bất khả kháng. Bây giờ con đang quá khổ mong thầy và bạn giúp lần này nữa con xin hứa từ mai trở đi con không dám làm phiền thầy và các bạn nữa. Xin lỗi thầy và các bạn rất nhiều.

NP

Thầy ơi,

Con ngu con dại không hành

Kiếp xưa vì bởi không tu

Để thầy khó nhọc khổ thân dắt diu

!!!bsp, kiếp này đã khổ lại tu không tròn

Một mình liên lụy rất nhiều

Biết mình có tội sáng chiều cố tu
Nhưng nợ nghiệp kiếp nào phải trả
Con khó lòng vượt khỏi cang qua

Mong thầy và các bạn tha
Để con cố gắng vượt qua tai nạn
NP

Thầy đã trả lời cho chị như sau:

Cần tu đứng đắn. Nếu không thì hậu quả phải tự gánh chịu. Không nên ý lại nữa.

Quý thương,

Vĩ Kiên

THƠ

THIÊN ĐỈNH

Đại hồn vũ trụ ở đâu
Trung tâm điển hội bộ đầu nở hoa
Siêu quang thanh điển giao hòa
Điển hồn phát triển thăng hoa cõi lành
Phật Tiên Thần Thánh đồng thanh
Tiến về nguồn cội đồng hành qui nguyên
Chín mươi sáu ức Căn Nguyên
Bốn ngàn tám vạn Pháp Lành công phu
Hữu vi hưởng thượng thoát mù
Vô Vi hưởng điển đồng tu trở về
Thanh quang điển phủ tứ bề
Giúp con thanh tẩy tìm về chốn xưa
Thuyền từ Trời sẵn chuyến đưa
Sao con chẳng đến cho vừa lòng Cha
Từ cung thiên đỉnh Samballa
Cha Trời đợi mãi con à có hay
Siêu quang Thiên Điển hiện bày
Đại Hồn thị hiện ở ngay trần hồng
Cha Trời chứng điển Hải Long !

Nguyễn Hải

(HGT, 02/03/2003)

=====

Thiên Đường QUI HỘI TÂM LINH & SỨC KHOẺ

(kính tặng Huynh T & chư Huynh Tỷ của quý TĐ & Hội
AHVV Canada)

THIÊN pháp Vô Vi nguyện thực hành
ĐƯỜNG tu bền vững ắt viên thành
QUI hòa tam bửu thần minh mẫn
HỘI tụ lục căn điển sáng thanh
TÂM lực phát huy nhờ Niệm Phật

LINH hồn sáng suốt bởi Thiên hành
SỨC người nhờ biết hòa Thiên lực
KHOẺ mạnh, từ bi tạo Đức Lành.

Thiên Tâm.

(T/đ PN, 03/03/2003)

=====

ĐẠI ĐỒNG TU TIẾN

Đợi chờ Đại Hội tháng mười
Anh em hợp tác đồng hành đến nơi
Ích chung hội ngộ tâm linh
Đặc ân quà thưởng hưởng lành Trời ban
Ôn Cha Vĩ đại KIẾN trì
Nhơn sinh tiến hóa Đại Đồng tiến chung
Giữ lành thực hiện Đạo Tâm
Trí minh phát triển điển năng thăng tròn
Uy nghi trực chỉ thẳng đàng
Tận hưởng DI LẠC đạt hòa bình an
Ích chung Năm Châu bạc bàn
Êm vui hòa hợp đức tình dựng xây
Nhớ ngày Hội Tết năm nay
ĐẠI ĐỒNG TU TIẾN hiến hoa dâng Trời
Đồng Vui Chúc Thọ Cha Thầy
Song song tận hưởng THIÊN CA VIỆT ĐỒNG
Duyên may đã đến tụ tâm
Thuyền kia cập bến đến về chốn KHÔNG
Chúc cho Đại Hội thành công
Đại Đồng Tu Tiến tiến hòa bình chung

Kính bái

Nguyễn Hồng Đức

Đan Mạch.02.03.2003

Thông báo của tân ban chấp hành miền nam California:

Kính gửi các anh chị hội trưởng tại Hoa Kỳ,

Vì Thiền Viện Vĩ Kiên tại miền nam California là Thiền Viện Quốc Tế nên mỗi tân ban chấp hành đều phải ra thông báo và hỏi ý kiến của các anh chị có chấp nhận cho tân ban chấp hành đại diện cho LHAHVVK để chăm sóc và bảo trì Thiền Viện Vĩ Kiên như thông lệ hay không.

Hiện nay BCH đã liên lạc được một số anh chị hội trưởng và đã được đồng Ý để cho BCH miền nam California bảo trì Thiền Viện Vĩ Kiên, nhưng còn một số anh chị chưa liên lạc được./. BCH vẫn cố gắng liên lạc đến các anh chị và để lời nhắn lại, tuy nhiên nếu trong 2 tuần nữa BCH không nhận được sự phúc đáp của các anh chị còn lại, như thông lệ, BCH nam California sẽ là đại diện cho các hội trưởng của Hoa Kỳ để chăm sóc và bảo trì Thiền Viện Vĩ Kiên.

Thành Phần BCH mới gồm có:

- 1) Hội trưởng: Nguyễn Văn Minh.
- 2) Phó hội trưởng: Đặng Nam Hải
- 3) Tổng Thư Ký: Quách Thanh Minh.
- 4) Thủ Quỹ: Cao Thị Trắc.

Thành thật cảm ơn sự đóng góp của quý anh chị

Mọi ý kiến xin liên lạc về:

NVMinh1@yahoo.com Tel:(714)7244650 (hội trưởng)

Minhtquach@aol.com Tel:(714)5305679 (Tổng thư ký).

Chúc các anh chị Tâm Thân an lạc.

Nay Kính

Ban Chấp hành.

Hội Trưởng.

Nguyễn Văn Minh.

HƯỚNG TÂM CẦU NGUYỆN

1) Kính xin quý bạn đạo hướng tâm cầu nguyện cho Quách Đức Phong là Ba của bạn đạo Quách Kim Cúc, Quách Kim Phụng và Quách Hồng Chí, được siêu thăng tịnh độ, ông mất vào lúc 11 :03 AM ngày 2 tháng 3 năm 2003, và sẽ được hỏa táng vào ngày 11 tháng 3 năm 2003.

Kính Bái.

Quách Kim Cúc

2) Kính thông báo cùng bạn đạo khắp thế giới, hướng tâm cầu nguyện cho thân phụ của bạn đạo nghệ sĩ Linh Tuấn, ông Nguyễn Văn Trầm đã từ trần ngày 7 tháng 2 năm 2003, hưởng thọ 67 tuổi tại Long Hải Việt Nam.

Thành thật cảm ơn các bạn đạo.

Đoàn Thanh Trung

TRÍCH BẢNG ÔNG TÁM THUYẾT GIẢNG
CÁC CÂU HỎI VỀ PHÁP LUÂN THƯỜNG CHUYỂN

1. Hỏi: Trong ngày rảnh rỗi có nên làm PLTC không?

Đáp: Tốt. Bây giờ không có hạn chế thì giờ gì hết, rảnh có thể làm, mau lắm.

2. Hỏi: Khi làm PLTC ra mồ hôi tốt hay xấu?

Đáp: Ra mồ hôi là tốt. Bởi vì cái trực khí trong người được giải tỏa.

3. Hỏi: Bạch Thầy, PLTC mồ hôi ra ước đẫm người có nên lau trước khi thiền không?

Đáp: Phải lau. Phải để cái khăn lông lau để cho nó đừng hút trở lộn lại.

4. Hỏi: Tại sao làm PLTC có khi ra mồ hôi, có khi không? Do thời tiết hay sao?

Đáp: Do thời tiết. Cái thời tiết quan trọng. Nhưng với những người nó thông trong ngũ kinh ngũ tạng rồi thì ít mồ hôi lắm. Khi hít thấy ánh sáng chứ không phải hít hơi nữa. Còn những người còn thấy hít hơi thì nó phải ra mồ hôi. Người thanh nhẹ rồi người ta chỉ thấy hít ánh sáng thì không có mồ hôi.

5. Hỏi: Lúc làm Pháp Luân Thường Chuyển cảm thấy người mình không muốn ra mồ hôi nhưng mà nó nóng. Vậy là làm chưa đúng sao?

Đáp: Đó là nó chạy đó. Ở xứ lạnh thấy vậy là nó chạy đó. Rồi mình muốn thử **Pháp Luân** mình làm đúng không, sớm mới mình đi tiểu mình có thể coi. Lấy nước tiểu coi: nó đục. Cái lúc đi tiêu lần đầu đó, cái giắc sáng của mình nó đục hơn mấy cái kia, nó trực nhiều lắm. Nhờ **Pháp Luân** nó dẫn ra. Còn đi cầu cũng vậy. Cái phân của mình nó có một cái vòng trắng. Như vậy là đem cái trực đi ra.

6. Hỏi: Gần đây Thầy thường nói rằng: “Bạn tu một thời gian không còn thở nữa. Bạn không hít bằng không khí, mà bạn hít bằng ánh sáng”. Như vậy người tu đến giai đoạn nào mới hít bằng ánh sáng?

Đáp: Mở bộ đầu. Mở bộ đầu là cái ý mình muốn chuyển **Pháp Luân** thì tự nhiên cái bụng mình nó đầy, không cần lỗ mũi hít chi cho mệt. Cái giai đoạn đó nó hơi cao một chút. Bây giờ không làm được, sau này sẽ làm được. Hễ dùng ý là nó phải chuyển. Kêu làm **Pháp Luân** là nó phải vô, vô trong cái nhẹ nhàng tuần tự. Đó là cái ánh sáng không phải còn hơi nữa. Cái hơi không cần thiết nữa. Lúc đó không cần thiết.

7. Hỏi: Ông Tám thường nói rằng “Còn trực thì hít hơi, nhẹ rồi thì hít điển”. Xin cho biết thế nào là hít điển?

Đáp: Trước đó thì chúng ta còn hít hơi, nó toát mồ hôi và trong lúc làm **Pháp Luân** nó đủ ý nghĩ nó ra, rất nhiều ý nghĩ trong đầu óc chúng ta là còn trực. Mà khi chúng ta hít điển rồi, đầu nó vào đó, êm, thanh tịnh, thì lúc đó nó mới tiến về cái thanh và trên cái thanh rồi thì tự nhiên chúng ta dùng cái ý nghĩ ngay trung tim bộ đầu. Lúc đó chúng ta chuyển đi đâu nó đi đó, dùng cái ý chuyển, chuyển điển đó. Tới cái trình độ đó nó khác. Trình độ còn thấp mà chuyển điển là nó khùng. Trình độ còn thấp, cảm không được chuyển điển, cứ làm y như vậy. Nó ra ý nghĩ gì thì sẽ dọn đi hết, rồi từ từ làm cho nó mở hết thì tự nhiên cái điển nó trụ bộ đầu. Lúc đó chúng ta mới dùng cái điển chúng ta chuyển lên. Lúc đó chúng ta không còn hít hơi nữa, nhưng mà đem ánh sáng vô. Cái ý chúng ta kêu nó làm **Pháp Luân** là nó đem vô, sáng tới đâu chúng ta mở đến đó. Chúng ta thấy rõ ràng trong cái cơ tạng chúng ta, thấy một cái cơ giới vô hình của tiểu thiên địa, thấy rõ cái ý chuyển tới đâu nó chạy tới đó nó mở.
